

# ดร.อนันต์ ดาโลดม : อนาคตพืชสวนไทยสดใสหลังเปิดเออีซี



นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย เปิดเผยกับสำนักข่าวเออีซีนิวส์ ถึงการแข่งขันสินค้าเกษตรของไทยในยุคเออีซีว่า ส่วนใหญ่สินค้าเกษตรของไทยได้เปรียบประเทศ เพื่อนบ้าน ยกเว้น ปาล์มน้ำมัน, กาแฟ และมะพร้าว ซึ่งเป็นไม้ยืนต้นอุตสาหกรรม ฝากรัฐบาล ชูดีใหม่ต้องเข้ามาดูแล

ปาล์มน้ำมัน แม้ประเทศไทยจะผลิตได้เป็นอันดับ 3 แต่มาเลเซียและอินโดนีเซีย ผลิตรวม กันถึง 80% ต้นทุนการผลิตต่ำกว่าไทย เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกร ในเรื่องการปรับปรุงพันธุ์ และการจัดการ รวมถึงผลักดันการใช้ประโยชน์ปาล์มน้ำมันไปผลิต ไบโอดีเซลให้มากขึ้น

กาแฟ ปัจจุบันเราผลิตในประเทศไทย แต่ส่วนหนึ่งยังต้องนำเข้า พื้นที่ปลูกกาแฟไม่ควร จะขยายเพิ่มแล้ว แต่ควรจะพัฒนาให้สามารถแข่งขันในตลาดให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันผู้ผลิต กาแฟสำเร็จรูปอายุใหญ่ ก็หันมาใช้กาแฟที่ผลิตในประเทศบ้างแล้ว รัฐบาลจึงควรสนับสนุน และส่งเสริมผู้ผลิตกาแฟในประเทศให้มากขึ้น เพื่อลดการนำเข้าจากต่างประเทศ

มะพร้าว ส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร รัฐบาลจะต้องเข้ามาช่วย  
ชาวสวนแก้ ปัญหาการระบาดของแมลงดำหนาม ศัตรูมะพร้าวอย่างจริงจัง จึงจะ  
สามารถผลิตแข่งขันสู้กับ ประเทศในเออีซีได้

สำหรับพืชสวนอื่นๆ เราได้เปรียบมาก ไม่ว่าจะเป็นทุเรียน มังคุด เงาะ  
มะม่วง ส่งออก ไปยังประเทศอินโดนีเซีย มาเลเซีย เวียดนามส่งผ่านไปประเทศ  
จีน แต่สิ่งที่เราต้องปรับปรุงคือ การขนส่งให้มีประสิทธิภาพและยืดอายุพืชผลให้  
นานขึ้น

สินค้าที่เราได้เปรียบอีกชนิดหนึ่งก็คือ น้ำตาล เพราะในอาเซียนไทยผลิตได้  
ดีที่สุด แม้ปัจจุบันจะถูกกีดกันโดยมาตรการทางภาษีในอัตราที่สูงมาก แต่เมื่อเปิด  
เออีซีแล้ว ไม่มีภาษี ชาวไร่อ้อยจะได้ประโยชน์อย่างยิ่ง

สำหรับข้าวนั้น จากปัญหารับจํานำข้าว ทำให้การส่งออกข้าวของไทยลดลง  
แต่ไทยไม่ควร ไปแข่งในตลาดข้าวราคาถูกรับกับประเทศเวียดนาม ควรส่งเสริมให้มี  
การผลิตข้าวพรีเมียม เพื่อส่ง ออกในราคาที่สูงไปยังตลาดที่มีกำลังซื้อสูง เช่น  
สิงคโปร์ สหรัฐฯ เป็นต้น

พืชประเภทอื่นๆ เช่น อ้อย ยางพารา มันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  
ทุเรียน เงาะ ลำไย ลองกอง มะม่วง เราไม่มีคู่แข่ง แต่ควรช่วยเหลือเกษตรกรลด  
ต้นทุนการผลิต

ปัญหาอีกประการหนึ่ง ซึ่งขอฝากรัฐบาลชุดใหม่ไว้เลยก็คือ หลังจากเปิดเอ  
อีซีแล้ว มาตรการภาษีไม่มีอีกต่อไป แต่จะมีการกีดกันทางการค้าที่ไม่ใช่  
ภาษี (Non-Tariff Barriers : NTB) ต้องเร่งศึกษาและขจัดให้หมดไป ไทยก็  
จะได้ประโยชน์มากที่สุดนายอนันต์ กล่าวในที่สุด

\*\*\*\*\*

AEC NEWS

2 สิงหาคม 2557